

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH HÒA BÌNH**

Số: /UBND-NC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hòa Bình, ngày tháng 6 năm 2021*

V/v tăng cường công tác phòng,  
chống dịch Covid-19 trong hoạt  
động tín ngưỡng, tôn giáo

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh  
và các đoàn thể;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Thực hiện Công văn số 624/TGCP-TL ngày 28/5/2021 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

Thời gian qua, chính quyền các cấp trong toàn tỉnh đã chủ động, tích cực triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhất là trong các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự lây lan của đại dịch. Tuy nhiên, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm trong các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo. Đặc biệt là ổ dịch Covid-19 tại điểm nhóm “Hội thánh truyền giáo phục hưng”, đây là điểm nhóm tư gia (*số 205/2 đường số 1, phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; điểm nhóm đã được Ủy ban nhân dân phường 3, quận Gò Vấp chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo từ năm 2006*) được phát hiện vào chiều tối ngày 26/5/2021. Đến 06 giờ ngày 30/5/2021, đã có 131 F0, gần 1.000 F1 và khoảng 35.000 người thuộc diện theo dõi y tế. Kết quả giải mã gene virut thuộc chủng Ấn Độ, chưa xác định được nguồn lây nhiễm, dự kiến trong những ngày tới, số lượng F0, F1 và người bị ảnh hưởng sẽ còn tăng, đáng quan ngại vẫn có khả năng có người liên quan đến điểm nhóm “Hội thánh truyền giáo phục hưng” chưa khai báo hoặc người có dấu hiệu nhiễm bệnh nhưng vì nhiều lý do khác nhau chưa khai báo. Trước hậu quả nghiêm trọng và có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm, trưa ngày 30/5/2021 Công an quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho con người liên quan đến điểm nhóm “Hội thánh truyền giáo phục hưng”. Ở tỉnh Hòa Bình có 01 trường hợp là công dân thường trú tại xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn theo đạo Tin lành “Hội thánh truyền giáo phục hưng” tham gia sinh hoạt từ ngày 24-28/4/2021 tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội do bà Võ Xuân Loan tổ chức sinh hoạt tôn giáo (*kết quả xét nghiệm do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình cung cấp mẫu DHH âm tính*).

Trước sự bùng phát của ổ dịch mới tại “Hội thánh truyền giáo phục hưng” cho thấy các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo vừa qua là chưa đảm bảo. Để góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống

dịch Covid-19 trong các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục dừng triệt để mọi hoạt động, sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo, các hoạt động tập trung từ 30 người trở lên tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, cơ sở thờ tự cho đến khi chính quyền có thông báo mới; thực hiện nghiêm các biện pháp dự phòng tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định, đặc biệt phải đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và tại nơi công cộng.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho chức sắc, chức việc, tín đồ, nhà tu hành và người theo tín ngưỡng, tôn giáo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và tích cực, chủ động khai báo y tế, nhất là các trường hợp có liên quan đến “Hội thánh truyền giáo phục hưng” và các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo hoặc đã đến các địa điểm có đã có F0, F1.

3. Thiết lập và duy trì liên lạc thường xuyên với chức sắc lãnh đạo các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng, các điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung để cập nhật tình hình phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời vận động chức sắc, chức việc, tín đồ, người theo tín ngưỡng, tôn giáo tích cực tham gia ủng hộ “Quỹ vắc-xin phòng Covid-19” của Chính phủ và hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19” do Trung ương Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng gương mẫu, tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch, xử lý các tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật về phòng chống bệnh truyền nhiễm từ xử phạt vi phạm hành chính đến truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

4. Tiếp tục khuyến khích các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo tổ chức các nghi lễ tín ngưỡng, nghi lễ tôn giáo qua các phương tiện truyền thông vừa để đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của tín đồ và Nhân dân, vừa đảm bảo thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

5. Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các ngành chức năng ở huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn ở địa phương rà soát từng cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo (*nhất là địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung của các tổ chức chưa được Nhà nước công nhận tổ chức tôn giáo, cấp đăng ký hoạt động, sinh hoạt tôn giáo*) có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh để kịp thời tham mưu giải quyết khi có tình huống xảy ra.

Phân công lực lượng đến từng địa bàn trọng điểm về tín ngưỡng, tôn giáo, gặp gỡ các chức sắc lãnh đạo từng cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung để tuyên truyền, vận động tạm dừng các sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo tập trung và treo biển cảnh báo, thông tin về việc này trước cửa các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.

Báo cáo kết quả rà soát các cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo và tình hình tín đồ nhiễm Covid-19 (*nếu có*) hoặc tham gia sinh hoạt tôn giáo ở các vùng có

dịch (kể cả các cơ sở, điểm nhóm chưa được cấp đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, các cơ sở thờ tự tư gia và các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng) về Ủy ban nhân dân tỉnh qua Sở Nội vụ trước ngày 08/6/2021 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Giao Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình phối hợp với cơ quan chức năng ở tỉnh, xây dựng chuyên mục truyền thông tới toàn thể nhân dân biết tình hình dịch tại điểm nhóm Tin lành tư gia “Hội thánh truyền giáo phục hưng” tại thành phố Hồ Chí Minh.

7. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo, địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung, đồng thời theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện các nội dung trên đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Giáo luật của các tổ chức tôn giáo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Tôn giáo Chính phủ (b/c);
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Chánh, Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (NTL).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Đinh Công Sứ**